

TỔ CHỨC CHUYÊN ĐỀ CẤP QUẬN MÔN TOÁN LỚP 5

Căn cứ Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2024-2025 của Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo; thực hiện Kế hoạch năm học 2024-2025; được sự phân công của Phòng GD&ĐT, thực hiện kế hoạch chuyên môn tháng 10, hướng tới kỉ niệm 70 năm thành lập ngành Giáo dục Thủ đô, sáng ngày 18/10/2024, trường Tiểu học Mỹ Trì đã tổ chức thành công Chuyên đề cấp Quận môn Toán: Ki-lô-mét vuông. Héc-ta (Tiết 1 - Tuần 7) do cô giáo Bùi Thị Trang – Giáo viên Khối 5 thực hiện.



Tham dự chuyên đề có Ths Bùi Bá Mạnh, tác giả SGK Toán, bộ sách Kết nối Tri thức với cuộc sống; thầy giáo Lê Đình Hoà – Chuyên viên phòng GD&ĐT phụ trách Tiểu học; các thầy cô giáo là chuyên viên Tổ Tiểu học; các thầy cô giáo là Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Tổ trưởng Chuyên môn tổ 5 và đại diện giáo viên các nhà trường trên toàn Quận.



Tiết dạy được cô giáo thể hiện với cách vào bài nhẹ nhàng, gắn với thực tế, đã lôi cuốn các em học sinh vào tiết học ngay từ những phút đầu tiên. Tiết học diễn ra rất tự nhiên, giáo viên và học sinh đều nhịp nhàng trong từng hoạt động. Trong tiết học, các em được làm việc cá nhân, thảo luận nhóm, tham gia trò chơi hào hứng và được lên trình bày tương tác đặt và trả lời câu hỏi với các bạn trong lớp. Các em được chủ động, tích cực phát huy năng lực tìm hiểu tri thức, vận dụng và sáng tạo các hoạt động học tập. Đặc biệt, cô giáo đã hình thành cho học sinh biểu tượng về ki - lô - mét rất gần gũi, dễ hiểu, đạt hiệu quả cao. GV đã sử dụng ứng dụng CNTT

linh hoạt trong quá trình dạy học (quét mã QR thống kê đáp án) giúp GV có thể tổng hợp đáp án một cách nhanh chóng, rõ ràng và trực quan. Sự vận dụng linh hoạt, sáng tạo các phương pháp dạy học của cô giáo đã giúp các em tích cực, tự tin hoàn thành tốt mục tiêu của bài học và phát huy được năng lực của mỗi học sinh theo đúng mục tiêu của Chương trình GDPT 2018.





Sau tiết dạy Chuyên đề môn Toán lớp 5, cán bộ quản lý và giáo viên của các trường đã cùng thảo luận, trao đổi rút kinh nghiệm. Đặc biệt, chuyên đề còn được nghe thầy Bùi Bá Mạnh (Tác giả của bộ sách Toán - Kết nối Tri thức với cuộc sống) nhận xét tiết dạy chuyên đề và tháo gỡ những khó khăn, đưa ra những định hướng mới trong giảng dạy tại các nhà trường. Với sự đam mê về chuyên môn, ham học hỏi, đội ngũ giáo viên giảng dạy lớp 5 trong toàn quận đã lĩnh hội được nhiều điều bổ ích sau chuyên đề, có thể áp dụng tốt trong việc giảng dạy môn Toán cũng như các môn học khác, thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông 2018.

